

สรุปมติสำคัญในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น ๘ อาคาร ๗

ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	มติสำคัญ
๑	<p>การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest : COI)</p> <p>- มติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำข้อเสนอของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โดยให้หน่วยงานตรวจสอบความเสี่ยง ในประเด็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม กรณีการทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-Dealing) เพื่อเป็นคู่สัญญา (Contracts) เพื่อป้องกันการเกิดการทุจริตซ้ำในกระทรวงสาธารณสุข โดยที่คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีข้อเสนอดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทที่ทำสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ และควรมีการตรวจสอบพฤติกรรมร้ายผิดปกติของบุคคลเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒) หัวหน้าส่วนราชการที่มอบอำนาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้มีการรายงานผลการปฏิบัติที่สำคัญทุกเดือน เพื่อตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติ และควรเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี รวมถึงจัดให้มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐด้วย</p> <p>๓) ตรวจสอบและปรับปรุงหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ให้มีขีดความสามารถในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตทุกรูปแบบ และกำหนดให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เสนอหัวหน้าส่วนราชการเป็นการเร่งด่วน กรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ หากหัวหน้าหน่วย ตรวจสอบไม่ดำเนินการให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง</p>
๒	<p>การประกวดผลงานในกิจกรรม “จริยธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์ ๒๕๖๗” ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>- มีมติให้ปรับระยะเวลาการจัดส่งผลงานจากระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗</p>

ลำดับ	มติสำคัญ
๓	<p>- (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>- มีมติเห็นชอบให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แบบบูรณาการ จำนวน ๑ ครั้ง ในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ๒. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๙ หน่วยงาน โดยให้เรียงลำดับการเยี่ยมเสริมพลังฯ จากผลคะแนน ITA จากน้อยไปหามาก ๓. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับสมบูรณ์ เสนอประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติแผนฯ และนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พร้อมแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ ทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)
ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น ๘ อาคาร ๗
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้มาประชุม

๑. นายไพจิตร ปวะบุตร	กรรมการ	ประธาน
๒. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์	กรรมการ	
๓. นายสรรเสริญ นามพรหม	กรรมการ	
๕. นางสาวสุดคณิง ฤทธิ์ฤชัย	กรรมการ	
๔. นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (แทน) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เลขานุการคณะกรรมการ	

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

- นายวินัย วิริยกิจจา	ประธานกรรมการ
-----------------------	---------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางสาวเขมรินทร์ อภิสุทธิพงษ์สกุล	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
------------------------------------	--

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ประธานแจ้งว่า ประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้นายไพจิตร ปวะบุตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๒. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการ มีข้อเสนอจากกรณีที่มีการจับกุมเจ้าหน้าที่ ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในข้อหาปลอมแปลงเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานสอบสวนพบว่าเป็นการดำเนินการของคนในครอบครัว โดยบุตรสาวเป็นผู้ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์จากบริษัทของตนเอง และบริษัทของสามี ต่อมาราคาที่เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีอำนาจอนุมัติไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ดำเนินมาตลอดระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ รวม ๘๙ ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๘๖๕,๖๔๐.๑๕ บาท ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ที่ส่วนราชการยังไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน นำสู่การทุจริตในที่สุด

ฉะนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีเช่นนี้ซ้ำขึ้นอีก จึงขอเสนอให้คณะกรรมการจริยธรรมประจำ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอแนะให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำหนังสือแจ้งเตือนหน่วยงาน ในกระทรวงสาธารณสุข ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้ตรวจสอบความเสี่ยงต่อการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม กรณีการทำธุรกิจกับตนเอง เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตซ้ำ ในกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑) ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการขออนุมัติดำเนินการต่าง ๆ ต้องไม่เป็นบุคคล ในครอบครัว หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และควรมีการตรวจสอบพฤติกรรมร้ายผิดปกติ ของบุคคลเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

๒) หัวหน้าส่วนราชการที่มอบอำนาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้มีการรายงานผลการปฏิบัติที่สำคัญทุกเดือน เพื่อตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติ และควรเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล ที่ได้รับมอบอำนาจในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี รวมถึงจัดให้มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐด้วย

๓) ตรวจสอบและปรับปรุงหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ให้มีขีดความสามารถในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ และกำหนดให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการ เสนอหัวหน้าส่วนราชการเป็นการเร่งด่วน กรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ หากไม่ดำเนินการ ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้เลขานุการฯ จัดทำบันทึก

ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำหนังสือแจ้งเตือนหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ให้ตรวจสอบความเสี่ยงต่อการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม กรณีการทำธุรกิจกับตนเอง เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตซ้ำในกระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่องเดิม

คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น ๘ อาคาร ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๔ หน้า และได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ ให้กรรมการพิจารณาตรวจสอบยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ของรายงานการประชุมฯ หากมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

การประกวดผลงานในกิจกรรม “จริยธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์ ๒๕๖๗” ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องเดิม

๑) กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรม “จริยธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์ ๒๕๖๖” โดยให้ส่วนราชการระดับกรมจัดส่งผลงานเชิงนวัตกรรมของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำงานด้านการคุ้มครองจริยธรรม ในเชิงการสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อเสนอคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒) กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล “จริยธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์ ๒๕๖๖” จำนวน ๓ หน่วยงาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “จริยธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์ ๒๕๖๖” และได้ดำเนินการมอบประกาศในงาน MOPH Together Against Corruption & Stop SEAH ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โถงชั้น ๑ อาคาร ๓ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว

๓) คณะกรรมการ ...

๓) คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในคราวการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบให้มีการประกวดคัดเลือกผลงานเชิงนวัตกรรมของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดำเนินงานด้านการคุ้มครองจริยธรรมและมีนวัตกรรมสร้างสรรค์ ในชื่อกิจกรรม “จริยธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์ ๒๕๖๗” โดยมีกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

๓.๑ ระยะเวลาการดำเนินการ

- ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (โดยต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการอย่างน้อย ๓ เดือน)

๓.๒ วิธีการนำเสนอ

- ผู้รับผิดชอบจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินผลงาน “จริยธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์ ๒๕๖๗”

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกผลงานเชิงนวัตกรรมของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดำเนินงานด้านการคุ้มครองจริยธรรมและมีนวัตกรรมสร้างสรรค์ ในชื่อกิจกรรม “จริยธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์ ๒๕๖๗” ให้หน่วยงานระดับกรม ทราบ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่ ๒๒๑๗.๐๔/ว ๕๖๖๕ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบให้ปรับระยะเวลาการจัดส่งผลงานในกิจกรรม “จริยธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์ ๒๕๖๗” จากระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้แนวคิด “Moral Touchable : คุณธรรมสัมผัสได้สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน”

เรื่องเดิม

๑) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้แนวคิด “Moral Touchable คุณธรรมสัมผัสได้ สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชม แชร์ เชียร์” การกำหนดแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม การจัดทำมติสมัชชาและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรม รูปแบบการจัดงานแบ่งเป็น งานวิชาการ และงานแสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรม “ตลาดนัดคุณธรรม” ขององค์กรเครือข่ายทางสังคม ๖ เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรศาสนา เครือข่ายองค์กร สื่อมวลชน เครือข่ายองค์กรการศึกษาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เพื่อนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคม และพื้นที่ต่าง ๆ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการ

แสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานในงานดังกล่าวด้วย รายละเอียดตามหนังสือ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ วธ ๑๐๐๒/ว ๗๗๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคล และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ภายใต้ชื่อ รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๕ (Moral Awards) ประเภทสื่อบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและยกย่องบุคคล ชุมชน / องค์กร และสื่อ ที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย และขยายผลความดีดังกล่าวสู่สาธารณชน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน ๒ หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๓ หน่วยงาน ได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๕ (Moral Awards) ประเภทชุมชนและองค์กร ประกอบด้วย

๑) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ได้แก่

- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง

๒) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่

๒.๑) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

๒.๒) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ยังได้รับเกียรติบัตร การส่งเสริมระบบเครดิตทางสังคม (Moral Credit) ในงานฯ ดังกล่าวด้วย และเข้ารับรางวัลในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เรียบร้อยแล้ว

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเรียนว่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้มีหนังสือส่งมอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงความขอบคุณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ พร้อมส่งรายละเอียดการประกาศเจตนารมณ์ และข้อเสนอเชิงนโยบายของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการจัดงานฯ ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

(ร่าง) แผนการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่องเดิม

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตราขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม โดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ได้จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน

ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด ๓ กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๖ กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ สอดส่อง ดูแล และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมของส่วนราชการ และข้อ ๗ ของข้อกำหนดฯ ดังกล่าว กำหนดให้คณะกรรมการจริยธรรม มีหน้าที่ดำเนินการตามกระบวนการรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้

๑. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการส่งเสริมจริยธรรมของส่วนราชการ

๒. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมจริยธรรม รวมถึงการพัฒนาจริยธรรมและการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ

๓. ส่งเสริม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรม

๔. สอดส่อง ดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พิจารณาให้ความเห็นเมื่อมีกรณีร้องเรียนกล่าวหาหรือมีข้อสงสัยว่าข้าราชการในส่วนราชการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนจริยธรรม

๕. เสนอมาตรการส่งเสริมหรือจูงใจเพื่อพัฒนาให้ข้าราชการในส่วนราชการมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี และมาตรการดำเนินการกับข้าราชการในส่วนราชการที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรม

๖. เสริมสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างข้าราชการในส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๗. รณรงค์ ส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการในส่วนราชการ

๘. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเมื่อมีกรณีร้องเรียนกล่าวหาหรือมีข้อสงสัยว่าข้าราชการในส่วนราชการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนจริยธรรมในกรณีหัวหน้าส่วนราชการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนจริยธรรม ให้เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปพิจารณา

๙. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ

๑๐. คัดกรองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานจริยธรรมของส่วนราชการ

๑๑. คัดกรองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น

๑๒. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายส่วนราชการ

๑๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม มอบหมาย

ทั้งนี้ บทเฉพาะกาล ข้อ ๑๔ ของข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กำหนดให้คณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนที่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ ให้คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานจริยธรรมตามข้อกำหนดนี้

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ลงมติให้ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| ๑. นายวินัย วิริยะกัจจา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายไพจิตร ปวะบุตร | กรรมการ |
| ๓. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ | กรรมการ |
| ๔. นายรุ่งเรือง กิจผาติ | กรรมการ |
| ๕. นายสรรเสริญ นามพรหม | กรรมการ |
| ๖. นางสาวสุดคณิง ฤทธิฤ ชัย | กรรมการ |
| ๗. นายณรงค์ สายวงศ์ | กรรมการและเลขานุการ |

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนการคุ้มครองจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ผ่านการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยบูรณาการร่วมกับข้าราชการในส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ องค์กร หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และขับเคลื่อนการคุ้มครองจริยธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเรียนว่า เพื่อให้ดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ผ่านการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้จัดทำ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดดังตาราง ดังนี้

ตาราง (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗ กิจกรรม

ที่	กิจกรรม	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
๑	การประชุมคณะกรรมการ จริยธรรมประจำสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุก ๒ เดือน		↔	↔		↔		↔		↔		↔	
๒	การเยี่ยมเสริมพลัง คณะกรรมการจริยธรรม ประจำหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๙ หน่วยงาน				←-----→								
๓	การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมจริยธรรมแก่ บุคลากรสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พระราชบัญญัติมาตรฐาน ทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือน และข้อกำหนด จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔)				←-----→								
๔	กิจกรรม “จริยธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์ ๒๕๖๗” ของส่วนราชการระดับกรม				←-----→								
๕	การตัดสินใจประกวดผลงาน กิจกรรม “จริยธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์ ๒๕๖๗” ของส่วนราชการระดับกรม												↔
๖	การสัมภาษณ์บุคคลที่ได้รับ รางวัล “Good Guy 2024”									↔			
๗	เข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market)” ปี ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										↔		

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. กำหนดวัน และเวลาในการเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๙ หน่วยงาน

ตาราง (ร่าง) แผนการเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙ หน่วยงาน

ลำดับ	หน่วยงาน	วัน	สถานที่
๑	กรมการแพทย์	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ณ สถานที่ตั้ง ของส่วนราชการ
๒	กรมควบคุมโรค	มีนาคม ๒๕๖๗	
๓	กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	เมษายน ๒๕๖๗	
๔	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	พฤษภาคม ๒๕๖๗	
๕	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	มิถุนายน ๒๕๖๗	
๖	กรมสุขภาพจิต	กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๗	กรมอนามัย	สิงหาคม ๒๕๖๗	
๘	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	กันยายน ๒๕๖๗	
๙	สถาบันพระบรมราชชนก	ตุลาคม ๒๕๖๗	

๓. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับสมบูรณ์ เสนอประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติแผนฯ และนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พร้อมแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ ทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

๑. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แบบบูรณาการ จำนวน ๑ ครั้ง ในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๙ หน่วยงาน โดยให้เรียงลำดับการเยี่ยมเสริมพลังฯ จากผลคะแนน ITA จากน้อยไปหามาก

๓. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับสมบูรณ์ เสนอประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติแผนฯ และนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พร้อมแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธาน แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	เวลา	สถานที่
๑/๒๕๖๗	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น.	ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น ๘ อาคาร ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒/๒๕๖๗	๒๕ เมษายน ๒๕๖๗	๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น.	
๓/๒๕๖๗	๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗	๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น.	
๔/๒๕๖๗	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น.	
๕/๒๕๖๗ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น.	
๖/๒๕๖๗ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗	๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น.	

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

(นางสาวเชมรินทร์ อภิสุทธิพงษ์กุล)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุมฯ

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หัวข้อ: รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

เชมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล
(นางสาวเชมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

เชมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล
(นางสาวเชมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗